



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. กกพ.ให้ของขวัญปีใหม่ หั่นค่าไฟ2.89บ./หน่วย	มติชน (กรอบข่าย)
2. รมช.ธรรมนัสลงพื้นที่ตรวจงาน ปรับเกษตรกรเชิงเดี่ยวเป็นผสมผสาน	แนวหน้า
3. 'เฉลิมชัย'ถกด่วนทูตเกษตรจากทั่วโลก	ข่าวสด
4. สศก.เผยผลผลิตเกษตรหดตัวข้าว-มัน-ยาง-ประมง โดนหมด	บางกอกทูเดย์
5. 'เฉลิมชัย'เล็งถกทูตเกษตร รับมือสหรัฐตัดจีเอสพีไทย	กรุงเทพธุรกิจ
6. ลด'ค่าไฟฟ้า'ของขวัญปีใหม่ 'เฉลิมชัย'ถกทูต-แก๊สจีเอสพี	มติชน
7. แนะนำปลูกพืชกำไรงาม "ข้าวโพดหวาน กล้วยหอม แตงโม" ทดแทนนาข้าว...	acnews.net
8. คอลัมน์: ข้าวสันต่างประเทศ: ญี่ปุ่นฆ่าทิ้งไก่อ3.3แสนตัวสกัดหวัดนก	มติชน
9. ไฟเขียวงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาทประกันรายได้ยางระยะ 2 อีก 6 เดือน	บางกอกทูเดย์
10. อนุมัติประกันรายได้ปลูกข้าวปี 63/64 ย้ำเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเข้าร่วม	บางกอกทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : กกพ.ให้ของขวัญปีใหม่ หั่นค่าไฟ2.89บ./หน่วย

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15581 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 10

กกพ.ให้ของขวัญปีใหม่ หั่นค่าไฟ2.89บ./หน่วย

กกพ.แจกของขวัญปีใหม่หั่นค่าไฟ 2.89 สต.
เริ่มงวด ม.ค.64 (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1 หั่นค่าไฟ

ของขวัญปีใหม่หั่นค่าไฟ2.89สต.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้า (กันยายน-ธันวาคม2563) ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย จากที่ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้บริหารจัดการและตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยบรรเทาภาระของให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย จากปกติค่าไฟฐานอยู่ที่ 3.76 บาทต่อหน่วย ถือเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนจาก กกพ.

"ค่าเอฟทีงวดนี้ลดลงจริงอยู่ที่ 6.68 สตางค์ แต่ กกพ.คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักยภาพในการตรึงเอฟทีตลอดทั้งปี 2564 จึงเฉลี่ยที่ลดลงจริงอยู่ที่ 2.89 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บอัตรา -15.32 สตางค์ต่อหน่วย หลังจากนั้น สำนักงาน กกพ.จะรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤศจิกายนนี้ ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป" นายคมกฤชกล่าว

ก๊าซถูกเหลือเงินอ้อม4.1พันล.

นายคมกฤชกล่าวว่า ที่ผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นผลมาจากแนว

โน้มความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นในตลาดโลก แต่ด้วยการบริหารจัดการ บวกกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจร (แอลเอ็นจี สปอต) มีราคาสูงกว่าราคาก๊าซในอ่าวในช่วงที่ผ่านมา สามารถทดแทนก๊าซในอ่าวได้บางส่วน ทำให้ราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ย (พูล ก๊าซ) มีราคาดูกลง ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีราคาดูกลงกว่าที่ได้เคยประมาณการไว้

นายคมกฤชกล่าวว่า ผลจากราคาก๊าซที่ลดลง ทำให้ปัจจุบัน กกพ.ยังเหลือเงินบริหารจัดการ อาทิ เงินลงทุนของ 3 การไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผน (คอล เม็ก) เพื่อใช้อุดหนุนค่าเอฟทีอยู่ที่ 4,129 ล้านบาท โดย กกพ.จะนำเงินดังกล่าว ใช้ดูแลค่าเอฟทีหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจากปัจจุบัน อาทิ ราคาเชื้อเพลิงผันผวนหนักจนกระทบค่าเอฟที

ใช้ไฟนี้ลด-3.8%จับตามาบทแข็ง

นายคมกฤชกล่าวว่า สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2563 คาดว่าจะลดลงอยู่ที่ -3.8% พบว่า การใช้ไฟฟ้าภาคประชาชนฟื้นตัวขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แต่การใช้ไฟฟ้าในภาคโรงงาน ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โรงงานยังลดลงอยู่ที่ 2563 จากการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กกพ.ได้ใช้เงินในการอุดหนุนประชาชนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 26,612 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 50% ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย ลดค่าไฟฟ้า 3% และยกเว้นการเก็บค่าไฟแบบเหมาจ่ายเป็นเก็บแบบใช้จริงให้กับผู้ประกอบการ

นายคมกฤชกล่าวว่า สำหรับประมาณการใช้ไฟฟ้างวดเดือนมกราคม-เมษายน 2564 พบว่า ความต้องการพลังงานไฟฟ้าประมาณ 60,685 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 ขณะที่สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าช่วงดังกล่าวยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก 55.32% ซึ่เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 14.92% ลิกไนต์ของ กกพ. 9.47% ถ่านหินนำเข้า 8.31% และอื่นๆ อีก 8.14% โดยราคาเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้นยกเว้นราคาด่านหินนำเข้าที่ปรับตัวลดลง ขณะที่อัตรา

แลกเปลี่ยนที่ใช้ประมาณการเดือนกันยายน 31.4 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากงวดปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งการเลือกตั้งสหรัฐอาจส่งต่อค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึ้น อาจกระทบต่อต้นทุนค่าไฟให้สูงขึ้น ดังนั้น กกพ. จะจับตาดูอย่างใกล้ชิด

'เฉลิมชัย'หารือทูตเกษตรแก้จีเอสพี

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมอบนโยบายตามแผนงานปีงบประมาณ 2564 แก่ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร) ทั่วโลก เพื่อผลักดันนโยบายและแผนงานภาคการเกษตร และได้สั่งการให้ทูตเกษตรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเกษตรและความต้องการของต่างประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้กระทรวงเกษตรสามารถกำหนดนโยบายและแผนงานให้ภาคการเกษตรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบเชิงลึกต่อภาคเกษตร หลังสหรัฐตัดสินสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทยไม่เปิดตลาดหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงให้สหรัฐ และมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผลกระทบต่อสินค้าเกษตรหลังระงับจีเอสพีมีสินค้า 231 รายการนั้น พบว่าสินค้าเกษตร 44 รายการ กลุ่มสินค้าพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เครื่องเทศ เมล็ด ผล และสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช รวมถึงน้ำตาลและกลูโคส จะได้รับผลกระทบต่อราคาขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้าจาก 0% เป็น 1.9-9.6% ในสินค้าเกษตร 44 รายการ และในจำนวนนี้มีสินค้าเกษตรที่สหรัฐนำเข้า 22 รายการ จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มตามมูลค่า 13 รายการ ส่งผลต้นทุนนำเข้าสหรัฐเพิ่ม 17.72 ล้านบาท

"สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบต้นทุนทางภาษีเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชมีชีวิตร ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช พืชผักปรุงแต่ง กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส และเครื่องเทศ ส่วนอีก 9 รายการเป็นสินค้าเกษตรถูกเรียกเก็บภาษีตามสภาพ เช่น ถั่วลิสงปรุงแต่ง เมล็ดพืชผักที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก มะม่วงปรุงแต่ง เป็นต้น โดยแนวโน้มลดผลกระทบจากนี้คือไทยควรให้ความสำคัญกับการขยายตลาดอื่นเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐและใช้สิทธิประโยชน์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : กกพ.ให้ของขวัญปีใหม่ หันค่าไฟ2.89บ./หน่วย

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15581 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 10

จากเจรจาเปิดเอฟทีเอ เช่น ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) รวมทั้งไปลงทุนผลิตในประเทศคงได้รับสิทธิจีเอสพี เป็นต้น" นายฉันทานนท์กล่าว

นับถกสถิติ'คนละครึ่ง'เริ่ม5พ.ย.

นายพรชัย สุริยะเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในส่วนที่ไม่เข้าเกณฑ์และไม่ใช้สิทธิตามที่กำหนด ว่าการนับจำนวนประชาชนผู้ใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง จะเริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นระยะ 14 วันหลังจากเปิดให้เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา และภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จะทราบถึงยอดรวมทั้งหมดของประชาชนผู้ใช้สิทธิในโครงการ และได้ตัวเลขที่ชัดเจนที่จะเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบ 2 ซึ่งเป็นรอบเก็บตก เพื่อให้เต็มเป้าหมาย 10 ล้านคน

นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับยอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่ 23 ตุลาคมถึง 5 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 6,900 ล้านบาท แบ่งเป็นประชาชนใช้จ่าย 3,500 ล้านบาท คิดเป็น 51% และรัฐบาลจ่ายให้ร้านค้าประมาณ 3,300 ล้านบาท คิดเป็น 49% ส่วนจำนวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 508,940 ร้านค้า

คาดสหรัฐเติมเงินกระตุ้นศก.

นายไพฑูริย์ นลินทรานุกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวถึงกรณีผลกระทบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ระหว่างนายโจ ไบเดน พรรคเดโมแครต และนายโดนัลด์ ทรัมป์ พรรคริพับลิกันนั้น ประเมินว่า หากนายโจ ไบเดน ชนะ คาดว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำการฟ้องศาลเพื่อทบทวนคะแนนเสียงต่อไป และหากนายไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีและได้คุมสภาล่าง แต่ไม่ได้คะแนนเสียงส่วนมากของสภาสูงจะทำให้การดำเนินนโยบายไม่มีเสถียรภาพมากนัก เนื่องจากการออกนโยบายต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสูงด้วย ซึ่งหากไม่มีความเห็นชอบจากสภาสูงด้วย ซึ่งหากไม่มีความเห็นชอบจากสภาสูงด้วย อาจทำได้ไม่มากนัก เหมือนภาพของนายทรัมป์ช่วงดำรงตำแหน่ง 2 ปีก่อนเลือกตั้งที่ไม่ได้คุมทั้ง 3 ส่วน ทำให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการต่างๆ จะต้องขอความเห็นชอบค่อนข้างยืดเยื้อ

นายไพฑูริย์กล่าวว่า โดยระยะถัดไปสหรัฐต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เดิมประเมิน

เม็ดเงินจะออกมากกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่เหลือเพียง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจึงจะไม่ได้ออกมาเท่าที่ตลาดคาดหวังไว้ ดังนั้น หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้เวลาอีกกว่า 2 เดือน จนกว่าประธานาธิบดีต้องทำการสาบานตน หากข้อสรุปการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐยืดเยื้อออกไป อาจต้องมีผู้เข้าทำหน้าที่แทนประธานาธิบดีแท้จริงไปก่อน ส่วนนี้ยังทำให้ภาพรวมแยลงจึงประเมินว่าความไม่แน่นอนจะกลับมาอีกครั้ง รวมถึงจะเห็นภาพการปรับลดของดัชนีเพิ่มเติม ภาพในระยะถัดไปจึงจะไม่ราบรื่นมากนัก แต่ยังประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าจะเป็นโทนาซขึ้น เพราะไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีมองว่าต้องมามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมแน่นอน

ตลาดทุนหวั่นมือจับหุ้นร่วง

"หากไบเดนชนะตลาดหุ้นสหรัฐอาจไม่ถูกสนับสนุนมากเท่าทรัมป์ มองว่าบรรยากาศการค้าขายระหว่างประเทศจะดูดีขึ้น เพราะไบเดนน่าจะไม่ว่าเหมือนทรัมป์ที่ทำในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่มากขึ้น รวมถึงไทยยังมีความน่าสนใจอยู่ แต่สำหรับประเทศไทยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงภายในให้ดี โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็นปัจจัยหลักมากกว่า" นายไพฑูริย์กล่าว

นายไพฑูริย์กล่าวต่อว่า มองว่าตลาดหุ้นไทยดัชนีอยู่ระดับ 1,200 จุด เชื่อว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง และเป็นจุดต่ำสุดในรอบนี้แล้ว ปัจจัยอื่นยังมีเรื่องการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์เริ่มนิ่งแล้ว รวมถึงปี 2564 เริ่มเห็นการทยอยปรับขึ้นของประมาณการจากนักวิเคราะห์แล้ว คาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) จะสามารถกลับมาที่ระดับเดิม ประมาณ 30-40% ได้ เพราะที่ผ่านมาปรับลดลงไปประมาณนี้ ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมาเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและโครงสร้างของตลาดทุนไทย ที่ส่วนใหญ่เป็นหุ้นอิงกับเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้เมื่อหุ้นกลุ่มหลักถูกกระทบจึงไม่มีตัวเลือกให้นักลงทุนเลือกลงทุนเพิ่มเติม ภาพดัชนีจึงไม่ได้ปรับขึ้นมากนัก โดยประเมินว่าหากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมารุนแรงหรือยืดเยื้อต่อไป จะทำให้ตลาดหุ้นซึมตัวแรงมากกว่าเดิม แต่คงไม่ได้รุนแรงมากกว่าเดิมนัก เนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับในรูปแบบการปรับลดลงสาเหตุที่ควร

เพราะหากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้ ปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองก็จะไม่ได้กระทบกับความเชื่อมั่นมากเท่าช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น

พันธศก.ไทยฟื้นQ1/64

นายไพฑูริย์กล่าวว่า ประเมินทิศทางตลาดในปี 2564 เชื่อว่าหุ้นไทยที่อิงการเติบโตจากปัจจัยเศรษฐกิจเป็นหลักจะมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากการประเมินว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวในไตรมาส 1/2564 ทำให้นักลงทุนจะกลับมาซื้อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป จากเดิมที่เน้นซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความปกติวิถีใหม่ (นิว นอร์มอล)

นายไพฑูริย์กล่าวว่า สำหรับทิศทางเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟണ്ട്โฟลว์) รอบ 10 เดือนที่ผ่านมา ฟണ്ട്โฟลว์ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยกว่า 3 แสนล้านบาท ถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์หรือมากที่สุดรอบ 10 ปี หากปี 2564 ภาพรวมตลาดกลับมาสดใส และเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ ตลาดหุ้นไทยซึ่งยังปรับตัวขึ้นต่ำกว่าภาพรวมตลาด (อันเดอร์เพอร์ฟอร์ม) จะมีความน่าสนใจและมีโอกาสที่ฟണ്ട്โฟลว์ไหลกลับเข้ามามากขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับภาพฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย ซึ่งมองว่ารัฐบาลควรต้องทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง

นายไพฑูริย์กล่าวว่า ถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ผลสำรวจเดือนตุลาคม 2563 ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าดัชนีอยู่ที่ระดับ 61.27 ปรับตัวลดลง 9% จากเดือนก่อนหน้า และยังคงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยนักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือ นโยบายภาครัฐ และการไหลเข้าออกของเงินทุน สำหรับปัจจัยที่จุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รองลงมาคือ การลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงความกังวลต่อการระบาดระลอกสองของโควิด-19 ด้านหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือหมวดธนาคาร

พณ.เตรียมแผนรับมือค่าโลกป่วน

ด้านนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงทิศทางการค้าโลกและการส่งออกของไทย หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้น กำลังทยอยการประชุม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอปปาย)

หัวข้อข่าว : กกพ.ให้ของขวัญปีใหม่ หั่นค่าไฟ2.89บ./หน่วย

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15581 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 10

หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาดการค้าระหว่างประเทศน่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ ซึ่งต้องดูความชัดเจนว่านายโจ ไบเดน หรือนายโดนัลด์ ทรัมป์ จะนั่งเป็นประธานาธิบดี และมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา จึงจะชี้ชัดได้ว่าการส่งออกไทยและการค้าโลกจากนี้จะเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นเห็นแนวโน้มการค้าและการส่งออกเริ่มดีขึ้น

สอท.มั่นใจลงทุนอีวีกลับมาคึก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวกรณีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) อนุมัติโครงการลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท และออกแพคเกจจูงจูงรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) รอบ 2 ว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้า และมีโครงการผลิตอีวี และโรงงานน้ำตาล แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะการลงทุนกิจการไฟฟ้าที่คู่ขนานไปกับการสนับสนุนอีวีที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้แพคเกจกระตุ้นอีวีที่ครอบคลุมรถยนต์ทุกชนิด ทั้งรถจักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก รถโดยสาร รถบรรทุก เรือ ให้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด เชื่อว่าจะจูงใจการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยที่แข็งแรงอยู่แล้วให้ขยายตัวมากขึ้น เพราะระยะยาวอีวีถือเป็นเทรนด์ของโลก

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการสนับสนุนอีวี นอกจากแพคเกจกระตุ้นการลงทุน ออกให้การกระตุ้นในส่วนของการใช้งานอีวีมากขึ้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ รถโดยสารสาธารณะควรเป็นอีวีทั้งหมด และควรใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย เพราะผู้ผลิตไทยมีศักยภาพ เพียงแต่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพื่อให้ศักยภาพของไทยมีความแข็งแกร่ง สิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นตลาดได้เห็นผลมากที่สุด คือ การผลิตและใช้เองภายในประเทศ

“สำหรับภาพรวมการลงทุนไทยจะขยายตัวจนถึงเป้าหมายที่ภาครัฐตั้งไว้หรือไม่ ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง เพราะปัจจุบันยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญของไทยและทั่วโลกคือ ความเสี่ยงในการระบาดรอบ 2 ของโควิด-19 ขณะที่บีโอไอเองควรปรับตัวเน้นทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศให้เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น” นายสุพันธุ์กล่าว

หุ้นติด41.88จุดลุ้น'ไบเดน'คว่ำชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พบว่า เคลื่อนไหวในแดนบวก เปิดตลาด

ระดับ 1,222.44 จุด ปิดตลาดระดับ 1,264.32 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 41.88 จุด หรือ 3.43% โดยดัชนีทำจุดสูงสุด 1,266.58 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,232.72 ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 80,914.90 ล้านบาท แบ่งเป็น นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 6,159.24 ล้านบาท นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 820.46 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 122.03 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 6,857.68 ล้านบาท

นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรูวิสัยทัศน์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นค่อนข้างร้อนแรงและโดดเด่นกว่าภูมิภาค โดยดัชนีปรับขึ้น 3.43% สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค โดยตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้นกว่า 2% สาเหตุหลักจากความคาดหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้น หากนายโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ เพราะเชื่อว่าคงไม่ทำนโยบายในรูปแบบเดียวกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ บวกกับตลาดหุ้นไทยยังปรับระดับขึ้นต่ำกว่าภาพรวมตลาด (อินเดอร์ฟอร์ฟอร์ม) ทำให้ยังมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่ จึงเห็นดัชนีปรับขึ้นได้มากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค รวมถึงผลประกอบการไตรมาส 3/2563 ที่ออกมาส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ จึงเป็นส่วนช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติม โดยมองว่าการปรับขึ้นรอบนี้เป็นจังหวะของการติดตัวขึ้น (รีบาวด์) แต่ไม่ได้ทำให้ดัชนีกลับมาเป็นขาขึ้นได้

ยังเกาะติดผลชุมนุม8-9พ.ย.

“ทิศทางระยะสั้น มองว่าดัชนีเข้าสู่การพักฐาน เพราะติดตาม 8-9 พฤศจิกายนนี้ จะมีการนัดชุมนุมแสดงจุดยืนทางการเมืองในประเทศ อาจทำให้เปิดตลาดหุ้นในวันถัดไปบวกได้ไม่มากนัก อาจเห็นดัชนีปรับขึ้นยืนเหนือระดับ 1,250 จุดได้ ไม่นานต่ออาจไหลขึ้นได้ต่อ แนวต้านระยะถัดไป มีโอกาสเห็นที่ระดับ 1,290 จุด เนื่องจากประเมินว่าจะมีเม็ดเงินจะไหลเข้าสู่ตลาดเอเชียมากขึ้น เนื่องจาก ไบเดน ไม่ได้ยึดหลักสหรัฐมาก่อน เหมือนทรัมป์ บวกกับการเมืองในประเทศผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทั้งกรณีเรียกร้อง และจำนวนผู้ชุมนุม แต่แรงกดดันยังมีอยู่ ต้องติดตามต่อไป ด้านกลยุทธ์การลงทุน ให้เลือกหุ้นที่อินเดอร์ฟอร์ฟอร์มตลาด และมีโอกาสถูกซื้อคืน” นายณัฐพลกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รมช.ธรรมนัสลงพื้นที่ตรวจงาน ปรับเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นผสมผสาน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14437 หน้า : 8(บนขวา)

รมช.ธรรมนัสลงพื้นที่ตรวจงาน ปรับเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นผสมผสาน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเยี่ยมชมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว (ปลูกป่าสามน้ำมัน) เป็นเกษตรผสมผสาน พร้อมพบปะเกษตรกร ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลปากาย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรฯดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกัน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ติดตามประเมินผลโครงการ

“โดยจะใช้แนวคิดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ชี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีแนวคิดทำงานคือ “คิด ทำ สำเร็จ บอกต่อ” โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกป่าสามน้ำมัน มาทำเกษตรผสมผสาน พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เริ่มจากทำนํ้าน้อย ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ สร้างโรงสีข้าว เพื่อสีข้าวไว้บริโภค และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในชุมชน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตผักอินทรีย์ นำมูลสัตว์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและทำสารไล่แมลงจากพืชสมุนไพรในระบอบปลูกพืช” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ปัจจุบันมีสมาชิกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินดังกล่าว 65 ราย โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ได้นำหลักแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองจนเกิดรายได้เป็นอย่างดีขึ้นแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรต้องการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภค เป็นแปลงต้นแบบบริหารพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่น นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย' ถกถ่วงทูตเกษตรจากทั่วโลก

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 10936 หน้า : 5(บนซ้าย)

'เฉลิมชัย' ถกถ่วงทูตเกษตรจากทั่วโลก

หลังมะกันตัดจีเอสพี-เร่งเพิ่มมูลค่าส่งออกตลาดอื่น

'เฉลิมชัย' เรียกทูตเกษตรจากทั่วโลกประชุมกำหนดนโยบายกระตุ้นตลาดสินค้าเกษตร และวางแผนรับมือ ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาตัดจีเอสพีสินค้าเกษตรไทย 44 รายการ ด้าน สศก. เตรียมแผนเร่งสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนสินค้าเกษตรไทย สร้างแต้มต่อด้านการส่งออกหลังโดนขึ้นภาษ้นำเข้า

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศักราช ปลายเดือนพ.ย.2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะมอบนโยบายความแผนงานปีงบประมาณ 64 แก่ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ หรือทูตเกษตรทั่วโลก เพื่อผลักดันนโยบายภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รวมถึงการเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบของคู่ค้าที่กระทบต่อการส่งออก เช่น มาตรการการทำประมงที่ผิดกฎหมาย นโยบาย Green Deal กลไกขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของยุโรป

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กำลังศึกษาผลกระทบต่อภาคเกษตร หลังสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) กรณีไทยไม่เปิดตลาดหมูเนื้อแดงให้สหรัฐ โดยมีผลในวันที่ 30 ธ.ค. 2563

เบื้องต้นพบสินค้าเกษตร 44 รายการได้รับผลกระทบ คือกลุ่มพืชผัก ผลไม้ ถั่วชนิด เครื่องเทศ เมล็ด ผลและสาหร่ายที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช รวมถึงน้ำตาลและกลูโคส ทำให้ราคายาเพิ่มสูงขึ้นจากภาษ้นำเข้าที่จะเพิ่มขึ้นจาก 0% เป็น 1.9-9.6%

โดยจากรายการสินค้าเกษตร 44 รายการมีสินค้าเกษตรที่มีการนำเข้าในตลาดสหรัฐจำนวน 22 รายการ ประกอบด้วย สินค้าเกษตรที่ถูกเรียกเก็บตามมูลค่าสินค้า (Ad valorem) จำนวน 13 รายการทำให้ไทยจะมีต้นทุนทางภาษีที่เพิ่มขึ้นประมาณ 17.72 ล้านบาท

สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบต้นทุนทางภาษีเพิ่มขึ้นมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชมีชีวิต ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช พืชผักปรุงแต่ง กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส และเครื่องเทศ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรที่ถูกเรียกเก็บภาษีตามสภาพ (Specific Rate) อีก 9 รายการ จะมีภาษีเพิ่มขึ้นตามปริมาณการนำเข้า เช่น ถั่วลิสงปรุงแต่งหรือทำให้ไหม้ให้เสียเมล็ดถั่วมีน เมล็ดพืชผักที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก มะม่วงปรุงแต่ง และถั่วมะแฮะแห้ง

นายฉันทานนท์กล่าวว่า ไทยควรเร่งลดต้นทุนการผลิตเพื่อชดเชยกับอัตราภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การทำเกษตรแปลงใหญ่ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคยอมจ่ายแพง

นอกจากนี้ ควรขยายตลาดไปยังประเทศอื่นเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐ เช่น การส่งเสริมให้มีการเปิดตลาดกับประเทศคู่เจรจา เอฟทีเอของไทยให้มากขึ้น เช่น เร่งทำข้อตกลงทางการค้า โดยเฉพาะกับสหภาพยุโรป (อียู) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อทดแทนตลาดสหรัฐรวมทั้งการไปลงทุนผลิตในประเทศที่ยังคงได้รับสิทธิ จีเอสพี อยู่ เป็นต้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

หัวข้อข่าว : สศก.เผยผลผลิตเกษตรหดตัวข้าว-มัน-ยาง-ประมง โดนหมด

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3213 หน้า : 10(ล่าง)

สศก.เผยผลผลิตเกษตรหดตัว ข้าว-มัน-ยาง-ประมง โดนหมด



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2563 (ก.ค.-ก.ย.) หดตัว 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ หดตัวลงไตรมาส 3 ปรับตัวดีกว่าไตรมาส 2 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่ต่อเนื่องถึงช่วงกลางปี เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญและปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ สาขาพืช ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักยังคงหดตัว 0.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มมัน มังคุด และเงาะ ขณะที่ยางพาราลดลงจากจำนวนวันกรีดยางที่ลดลงจากฝนตกชุก รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง การผลิตพืชหลักที่ลดลงยังส่งผลให้ สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวตามไปด้วย โดยไตรมาส 3 หดตัว 0.2%

สำหรับสาขาประมง หดตัวเช่นกันที่ 0.9% จากปริมาณการเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำจืดที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศลดลง ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การเลี้ยง ปรับลดจำนวนลูกพันธุ์ และการลงลูกกุ้ง

ส่วนสาขาป่าไม้หดตัว 1.0% จากปริมาณผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา และครั้ง ที่ลดลงตามความต้องการของตลาดและการส่งออกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สาขาปศุสัตว์ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 2.4% จากการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย และการใช้สายพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสม ส่งผลให้อัตราการให้น้ำนมเพิ่มขึ้น

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรตลอดปี 2563 คาดว่า จะหดตัวอยู่ในช่วง-3.4% ถึง -2.4% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร มีทิศทางหดตัวลงตามการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

หัวข้อข่าว : สศก.เผยผลผลิตเกษตรหดตัวข้าว-มัน-ยาง-ประมง โดนหมด

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3213 หน้า : 10(ล่าง)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. 2563 มีฝนตกเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะปรับตัวลดลง ทั้งการทำประมงทะเลและประมงน้ำจืด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ในขณะที่สาขาปศุสัตว์และสาขาป่าไม้ คาดว่าจะขยายตัวได้ตามความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

คาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 สศก. ยังมีปัจจัยและสถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยสถานการณ์การระบาดที่ยังคงยืดเยื้อและความเสี่ยงของการกลับมาระบาดในรอบที่ 2 และความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งในด้านการค้าและความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุน เป็นต้น ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย' เล็งถกทูตเกษตร รับมือสหรัฐตัดจีเอสพีไทย

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11723 หน้า : 4(บนซ้าย)

‘เฉลิมชัย’ เล็งถกทูตเกษตร รับมือสหรัฐตัดจีเอสพีไทย

กรุงเทพธุรกิจ ● **นายทองเปลว** กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือน พ.ย.2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมอบนโยบายตามแผนงาน บึงประมาณ 2564 องค์กรทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำสำนักงานที่ปรึกษา การเกษตรต่างประเทศหรือทูตเกษตรทั่วโลก เพื่อผลักดันนโยบายและแผนงานภาคการเกษตรให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก. กำลังศึกษาผลกระทบเชิงลึกต่อภาคเกษตรหลังสหรัฐ ตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) สินค้า ไทย กรณีไม่เปิดตลาดหมูเนื้อแดงให้

สหรัฐ โดยมีผลในวันที่ 30 ธ.ค.2563 สำหรับผลกระทบต่อสินค้าเกษตร หลังมีการระงับจีเอสพีมีสินค้า 231 รายการ พบเป็นรายการสินค้าเกษตร 44 รายการ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เครื่องเทศ เมล็ด ผลและ สปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก ไขมัน และน้ำมันที่ได้จากพืช รวมถึงน้ำตาล และกลูโคส

ทั้งนี้การระงับสิทธิจีเอสพีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อราคาขายสินค้า เกษตรที่จะเพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้า ที่จะเพิ่มขึ้นจาก 0% เป็น 1.9-9.6% โดย จากรายการสินค้าเกษตร 44 รายการ พบว่ามีสินค้าเกษตรที่มีการนำเข้าใน ตลาดสหรัฐ 22 รายการ ประกอบด้วย สินค้าเกษตรที่ถูกเรียกเก็บตามมูลค่า สินค้า (Ad valorem) 13 รายการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ลดค่าไฟฟ้าของครัวเรือนใหม่ 'เฉลิมชัย' ถกทูต-แก๊สเอสพี

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15580 หน้า : 1(กลาง), 8, 10

ลด'ค่าไฟฟ้า'ของครัวเรือนใหม่ 'เฉลิมชัย' ถกทูต-แก๊สเอสพี

ตลาดทุนไทยคาดสหรัฐเติมเงินกระตุ้น ศก. หนุนมีอุปสงค์หุ้นร่วง ฟันธง ศก.ไทยฟื้นไตรมาสแรก ปีหน้า (อ่านต่อหน้า 8)

ลด'ค่าไฟฟ้า'

ของครัวเรือนใหม่หั่นค่าไฟ2.89สต.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้า (กันยายน-ธันวาคม 2563) ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย จากที่ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้บริหารจัดการและตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยบรรเทาภาระของชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย จากปกติค่าไฟฐานอยู่ที่ 3.76 บาทต่อหน่วย ถือเป็นของครัวเรือนใหม่ประชาชนจาก กกพ.

"ค่าเอฟทีงวดนี้ลดจริงอยู่ที่ 6.68 สตางค์ แต่ กกพ.คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักยภาพในการตรึงเอฟทีที่ตลอดทั้งปี 2564 จึงเฉลี่ยที่ลดลงจริงอยู่ที่ 2.89 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บอัตรา -15.32 สตางค์ต่อหน่วย หลังจากนั้น สำนักงาน กกพ.จะรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤศจิกายนนี้ ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป" นายคมกฤชกล่าว

ก๊าซถูกเหลือเงินอ้อม4.1พันล.

นายคมกฤชกล่าวว่า ที่ผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นผลมาจากแนวโน้มความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นในตลาดโลก แต่ด้วยการบริหารจัดการ บวกกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจร (แอลเอ็นจีสปอต) มีราคาถูกกว่าราคาก๊าซในอ่าวในช่วงที่

ผ่านมาก สามารถทดแทนก๊าซในอ่าวได้บางส่วน ทำให้ราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ย (พูล ก๊าซ) มีราคาถูกลง ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีราคาถูกลงกว่าที่ได้เคยประมาณการไว้

นายคมกฤชกล่าวว่า ผลจากราคาพูล ก๊าซที่ลดลง ทำให้ปัจจุบัน กกพ.ยังเหลือเงินบริหารจัดการ อาทิ เงินลงทุนของ 3 การไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผน (คอล เบ็ก) เพื่อใช้อุดหนุนค่าเอฟทีอยู่ที่ 4,129 ล้านบาท โดย กกพ.จะนำเงินดังกล่าว ใช้ดูแลค่าเอฟทีหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจากปัจจุบัน อาทิ ราคาเชื้อเพลิงผันผวนหนักจนกระทบค่าเอฟที

ใช้ไฟปีนี้ลด-3.8%จับตาบาทแข็ง

นายคมกฤชกล่าวว่า สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2563 คาดว่าจะลดลงอยู่ที่ -3.8% พบว่า การใช้ไฟฟ้าภาคประชาชนฟื้นตัวขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แต่การใช้ไฟฟ้าในภาคโรงงาน ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โรงงานยังลดลงอยู่ ซึ่งปี 2563 จากการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กกพ.ได้ใช้เงินในการอุดหนุนประชาชนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 26,612 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 50% ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย ลดค่าไฟฟ้า 3% และยกเว้นการเก็บค่าไฟแบบเหมาจ่ายเป็นเก็บแบบใช้จริงให้กับผู้ประกอบการ

นายคมกฤชกล่าวว่า สำหรับประมาณการการใช้ไฟฟ้างวดเดือนมกราคม-เมษายน 2564 พบว่า ความต้องการพลังงานไฟฟ้าประมาณ 60,685 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 ขณะที่สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าช่วงดังกล่าวยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก 55.32% ชื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 14.92% ลิกไนต์ของ กพฟ. 9.47% ถ่านหินนำเข้า 8.31% และอื่นๆ อีก 8.14% โดยราคาเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้นยกเว้นราคาถ่านหินนำเข้าที่ปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ประมาณการเดือนกันยายน 31.4 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากงวดปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งการเลือกตั้งสหรัฐอาจส่งต่อค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึ้น อาจกระทบต่อต้นทุนค่าไฟให้สูงขึ้น ดังนั้น กกพ. จะจับตาดูอย่างใกล้ชิด

'เฉลิมชัย'หารือทูตเกษตรแก๊สเอสพี

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมอบนโยบายตามแผนงานปีงบประมาณ 2564 แก่ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร) ทั่วโลก เพื่อผลักดันนโยบายและแผนงานภาคการเกษตร และได้สั่งการให้ทูตเกษตรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเกษตรและความต้องการของต่างประเทศ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้กระทรวงเกษตรสามารถกำหนดนโยบายและแผนงานให้ภาคการเกษตรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบเชิงลึกต่อภาคเกษตร หลังสหรัฐตัดสินใจพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทย กรณีไทยไม่เปิดตลาดหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงให้สหรัฐ และมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผลกระทบต่อสินค้าเกษตรหลังระงับจีเอสพีมีสินค้า 231 รายการนั้น พบว่าสินค้าเกษตร 44 รายการ กลุ่มสินค้าพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เครื่องเทศ เมล็ด ผล และสเปร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก ไซมันต์และน้ำมันที่ได้จากพืช รวมถึงน้ำตาลและกลูโคส จะได้รับผลกระทบต่อราคาขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากภาษีสู่เข้าจาก 0% เป็น 1.9-9.6% ในสินค้าเกษตร 44 รายการ และในจำนวนนี้มีสินค้าเกษตรที่สหรัฐนำเข้า 22 รายการ จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มตามมูลค่า 13 รายการ ส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้าสหรัฐเพิ่ม 17.72 ล้านบาท

"สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบต้นทุนทางภาษีเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชมีชีวิต ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช พืชผักปรุงแต่ง กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส และเครื่องเทศ ส่วนอีก 9 รายการเป็นสินค้าเกษตรถูกเรียกเก็บภาษีตามสภาพ เช่น ถั่วลิสงปรุงแต่ง เมล็ดพืชผักที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก มะม่วงปรุงแต่ง เป็นต้น โดยแนวโน้มลดผลกระทบจากนี้คือไทยควรให้ความสำคัญกับกรขยายตลาดอื่นเพื่อ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ลดค่าไฟฟ้า'ของขวัญปีใหม่ 'เฉลิมชัย'ถกทูต-แก๊จีโอสพี

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15580 หน้า : 1(กลาง), 8, 10

ลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ และใช้สิทธิประโยชน์จากเจราจาเปิดเอฟทีเอ เช่น ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) รวมทั้งไปลงทุนผลิตในประเทศคงได้รับสิทธิไอเอสพี เป็นต้น” นายฉันทานนท์กล่าว

นับถกสิทธิ'คนละครึ่ง'เริ่ม5พ.ย.

นายพรชัย สุริยะเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในส่วนที่ไม่เข้าเกณฑ์และไม่ใช้สิทธิตามกำหนด ว่าการนับจำนวนประชาชนผู้ไม่ใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง จะเริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 8

ลด'ค่าไฟฟ้า'

ซึ่งเป็นระยะ 14 วันหลังจากเปิดให้เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา และภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จะทราบถึงยอดรวมทั้งหมดของประชาชนผู้ไม่ใช้สิทธิในโครงการ และได้ตัวเลขที่ชัดเจนที่จะเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบ 2 ซึ่งเป็นรอบเก็บตก เพื่อให้เต็มเป้าหมาย 10 ล้านคน

นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับยอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่ 23 ตุลาคมถึง 5 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 6,900 ล้านบาท แบ่งเป็นประชาชนใช้จ่าย 3,500 ล้านบาท คิดเป็น 51% และรัฐบาลจ่ายให้ร้านค้าประมาณ 3,300 ล้านบาท คิดเป็น 49% ส่วนจำนวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 508,940 ร้านค้า

คาดสหรัฐเดิมเงินกระตุ้นศก.

นายโพลล์ย ลิ้นทรากรู ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวถึงกรณีผลกระทบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ระหว่างนายโจ ไบเดน พรรคเดโมแครต และนายโดนัลด์ ทรัมป์ พรรครีพับลิกันนั้น ประเมินว่า หากนายโจ ไบเดน ชนะ คาดว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำการฟ้องศาลเพื่อทบทวนคะแนนเสียงต่อไป และหากนายไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีและได้คุมสกล่าง แต่ไม่ได้คะแนนเสียงส่วนมากของสภาสูงจะทำให้การดำเนินนโยบายไม่มีเสถียรภาพมากนัก เนื่องจากการออกนโยบายต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสูงด้วย ซึ่งหากไม่มีเสียงมากพอการออก

มาตรการต่างๆ อาจทำได้ไม่มากนัก เหมือนภาพของนายทรัมป์ช่วงดำรงตำแหน่ง 2 ปีก่อนเลือกตั้งที่ไม่ได้คุมทั้ง 3 ส่วน ทำให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการต่างๆ จะต้องขอความเห็นชอบค่อนข้างยืดเยื้อ

นายโพลล์ยกล่าวว่า โดยระยะถัดไปสหรัฐต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เดิมประเมินเม็ดเงินจะออกมาระดับกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่เหลือเพียง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจึงจะไม่ได้ออกมาเท่ากับที่ตลาดคาดหวังไว้ ดังนั้น หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีเวลาอีกกว่า 2 เดือนจนกว่าประธานาธิบดีต้องทำการสาบานตน หากข้อสรุปการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐยุติเยื้องออกไป อาจต้องมีผู้เข้าทำหน้าที่แทนประธานาธิบดีแท้จริงไปก่อน ส่วนนี้ยิ่งทำให้ภาพรวมแยลงจึงประเมินว่าความไม่แน่นอนจะกลับมาอีกครั้ง รวมถึงจะเห็นภาพการปรับลดของดัชนีเพิ่มเติม ภาพในระยะถัดไปจึงจะไม่ราบรื่นมากนัก แต่ยังประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าจะเป็นโทนาขึ้น เพราะไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีมองว่าต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมแน่นอน

ตลาดทุนวันมีอุปจุดหุ้นร่วง

“หากไบเดนชนะตลาดหุ้นสหรัฐอาจไม่ถูกสนับสนุนมากเท่าทรัมป์ มองว่าบรรยากาศการค้าขายระหว่างประเทศจะดูดีขึ้น เพราะไบเดนน่าจะไมทำเหมือนทรัมป์ที่ทำในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่มากขึ้น รวมถึงไทยยังมีความน่าสนใจอยู่ แต่สำหรับประเทศไทยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงภายในให้ได้ โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็นปัจจัยหลักมากกว่า” นายโพลล์ยกล่าว

นายโพลล์ยกล่าวต่อว่า มองว่าตลาดหุ้นไทยดัชนีอยู่ระดับ 1,200 จุด เชื่อว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรง และเป็นจุดต่ำสุดในรอบนี้แล้ว ปัจจัยอื่นยังมีเรื่องการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์เริ่มนิ่งแล้ว รวมถึงปี 2564 เริ่มเห็นการทยอยปรับขึ้นของประมาณการจากนักวิเคราะห์แล้ว คาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) จะสามารถกลับมาที่ระดับเดิม ประมาณ 30-40 % ได้ เพราะที่ผ่านมาปรับลดลงไปประมาณนี้ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมากภาพรวมตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมาเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและโครงสร้างของตลาดทุนไทย ที่ส่วนใหญ่เป็นหุ้นอิงกับเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้เมื่อหุ้นกลุ่มหลักถูกระทบจึงไม่มีตัวเลือกให้นักลงทุนเลือกลงทุนเพิ่มเติม

ภาพดัชนีจึงไม่ได้ปรับขึ้นมากนัก โดยประเมินว่าหากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมารุนแรงหรือยืดเยื้อต่อไป จะทำให้ตลาดหุ้นเริ่มตัวแรงมากกว่าเดิม แต่คงไม่ได้รุนแรงมากกว่าเดิมนัก เนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับในรูปแบบการปรับลดลงสาหัสเท่าที่ควร เพราะหากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้ ปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองก็จะไม่ได้กระทบกับความเชื่อมั่นมากเท่าช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น

พันธศก.ไทยฟื้นQ1/64

นายโพลล์ยกล่าวว่า ประเมินทิศทางตลาดในปี 2564 เชื่อว่าหุ้นไทยที่อิงการเติบโตจากปัจจัยเศรษฐกิจเป็นหลักจะมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีการประเมินว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวในไตรมาส 1/2564 ทำให้นักลงทุนกลับมาซื้อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป จากเดิมที่เน้นซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความปกติวิธีใหม่ (นิว นอร์มอล)

นายโพลล์ยกล่าวว่า สำหรับทิศทางเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) รอบ 10 เดือนที่ผ่านมา ฟันด์โฟลว์ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยกว่า 3 แสนล้านบาท ถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์หรือมากที่สุดรอบ 10 ปี หากปี 2564 ภาพรวมตลาดกลับมาสดใส และเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ ตลาดหุ้นไทยซึ่งยังปรับตัวขึ้นต่ำกว่าภาพรวมตลาด (อันเดอร์เพอร์ฟอร์ม) จะมีความน่าสนใจและมีโอกาสที่ฟันด์โฟลว์ไหลกลับเข้ามามากขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับภาพฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย ซึ่งมองว่ารัฐบาลควรต้องทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง

นายโพลล์ยกล่าวว่า ถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ผลสำรวจเดือนตุลาคม 2563 ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าดัชนีอยู่ที่ระดับ 61.27 ปรับตัวลดลง 9% จากเดือนก่อนหน้า และยังคงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยนักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ และการไหลเข้าของเงินทุน สำหรับปัจจัยที่ดูความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รองลงมาคือ การกวดขันของเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงความกังวลต่อการระบาดระลอกสองของโควิด-19 ด้านหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนหมวดธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ลดค่าไฟฟ้าของขั้วลัดใหม่ 'เฉลิมชัย' ถกทูต-แก๊สเอสพี

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15580 หน้า : 1(กลาง), 8, 10

ที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือหมวดธนาคาร

พณ.เตรียมแผนรับมือค่าโลกป่วน

ด้านนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงทิศทางการค้าโลกและการส่งออกของไทย หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯนั้น กำลังทยอยการประชุม

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหารือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาดการค้าระหว่างประเทศน่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งต้องดูความชัดเจนว่านายโจ ไบเดน หรือนายโดนัลด์ ทรัมป์ จะนั่งเป็นประธานาธิบดี และมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา จึงจะชี้ชัดได้ว่าการส่งออกไทยและการค้าโลกจากนี้จะเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นเห็นแนวโน้มการค้าและการส่งออกเริ่มดีขึ้น

สอท.มั่นใจลงทุนอีวีกลับมาดี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวกรณีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดปิไอโอ) อนุมัติโครงการลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท และออกแพคเกจจูงจูงรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) รอบ 2 ว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้า และมีโครงการผลิตอีวี และโรงงานน้ำตาล แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะการลงทุนกิจการไฟฟ้าที่คู่ขนานไปกับการสนับสนุนอีวีที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้แพคเกจจูงจูงอีวีที่ครอบคลุมรถยนต์ทุกชนิด ทั้งรถจักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก รถโดยสาร รถมอเตอร์ไซค์ เรือ ให้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด เชื่อว่าจะจูงใจการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้ขยายตัวมากขึ้น เพราะระยะยาวอีวีถือเป็นเทรนด์ของโลก

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการสนับสนุนอีวี นอกจากแพคเกจจูงจูงการลงทุน อยากรู้ให้ทราบกระตุ้นในส่วนของการใช้งานอีวีมากขึ้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ รถโดยสารสาธารณะควรเป็นอีวีทั้งหมด และควรใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย เพราะผู้ผลิต

ไทยมีศักยภาพ เพียงแต่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพื่อให้สหภาพอาเซียนของไทยมีความแข็งแกร่ง สิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นตลาดได้เห็นผลมากที่สุดคือ การผลิตและใช้เองภายในประเทศ

“สำหรับภาพรวมการลงทุนไทยจะขยายตัวจนถึงเป้าหมายที่ภาครัฐตั้งไว้หรือไม่ ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง เพราะปัจจุบันยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญของไทยและทั่วโลกคือ ความเสี่ยงในการระบาดรอบ 2 ของโควิด-19 ขณะที่ปิไอโอเองควรปรับตัวเน้นทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศให้เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น” นายสุพันธุ์กล่าว

หุ้นติด 41.88 จุด ลุ้น 'ไบเดน' ค้าขาย

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พบว่า เคลื่อนไหวในแดนบวก เปิดตลาดระดับ 1,222.44 จุด ปิดตลาดระดับ 1,264.32 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 41.88 จุด หรือ 3.43% โดยดัชนีทำจุดสูงสุด 1,266.58 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,232.72 ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 80,914.90 ล้านบาท แบ่งเป็น นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 6,159.24 ล้านบาท นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 820.46 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 122.03 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 6,857.68 ล้านบาท

นายณัฐพล คำตาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นค่อนข้างร้อนแรงและโดดเด่นกว่าภูมิภาค โดยดัชนีปรับขึ้น 3.43% สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค โดยตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้นกว่า 2% สาเหตุหลักจากความคาดหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและจีนน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้น หากนายโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพราะเชื่อว่าคงไม่ทำนโยบายในรูปแบบเดียวกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ บวกกับตลาดหุ้นไทยยังปรับระดับขึ้นต่ำกว่าภาพรวมตลาด (อินเดอร์เพอร์ฟอร์ม) ทำให้ยังมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่ จึงเห็นดัชนีปรับขึ้นได้มากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค รวมถึง

ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 ที่ออกมาส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ จึงเป็นส่วนช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติม โดยมองว่าการปรับขึ้นรอบนี้เป็นจังหวะของการติดตัวขึ้น (รีบาต) แต่ไม่ได้ทำให้ดัชนีกลับตัวมาเป็นขาขึ้นได้

ยังเกาะติดผลชุมนุม 8-9 พ.ย.

“ทิศทางระยะสั้น มองว่าดัชนีเข้าสู่การพักฐาน เพราะติดตาม 8-9 พฤศจิกายนนี้ จะมีการนัดชุมนุมแสดงจุดยืนทางการเมืองในประเทศไทย อาจทำให้เปิดตลาดหุ้นในวันถัดไปอาจได้ไม่มากนัก อาจเห็นดัชนีปรับขึ้นยืนเหนือระดับ 1,250 จุดได้ ไม่นานต่ออาจไหลขึ้นได้ต่อ แนวด้านระยะถัดไป มีโอกาสเห็นที่ระดับ 1,290 จุด เนื่องจากประเมินว่าจะมีเม็ดเงินจะไหลเข้าสู่ตลาดเอเชียมากขึ้น เนื่องจาก ไบเดน ไม่ได้ยึดหลักสหรัฐฯมาก่อน เหมือนทรัมป์ บวกกับการเมืองในประเทศผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทั้งกรณีชื้อเรียกร้อง และจำนวนผู้ชุมนุม แต่แรงกดดันยังมีอยู่ ต้องติดตามต่อไป ด้านกลยุทธ์การลงทุน ให้เลือกหุ้นที่อินเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาด และมีโอกาสถูกซื้อคืน” นายณัฐพลกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ acnews.net

หัวข้อข่าว : แนะนำปลูกพืชกำไรงาม "ข้าวโพดหวาน กล้วยหอม แดงโม" ทดแทนนาข้าว...

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ :- หน้า :-



สนใจพื้นที่โฆษณาติดต่อ 086-985-6832

หน้าหลัก เศรษฐกิจ/การเงิน/กองทุน การตลาด/ไอที/ยานยนต์ ไลฟ์สไตล์/ท่องเที่ยว/กีฬา คุณภาพชีวิต/ประชาสัมพันธ์ ทวีคูณไลน์ ติดต่อเรา

06-11-2020

คุณภาพชีวิต

Facebook Share

แนะนำปลูกพืชกำไรงาม "ข้าวโพดหวาน กล้วยหอม แดงโม" ทดแทนนาข้าวไม่เหมาะสม จ.นครสวรรค์



นายไพฑูรย์ สิวาพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง (S1,S2) สำหรับการปลูกข้าว รวม 2,225,450 ไร่ และมีพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3,N) สำหรับการปลูกข้าว รวม 361,077 ไร่ หรือร้อยละ 14 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งจังหวัด โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอไพศาลี หนองบัว และพยุหะคีรี ซึ่งเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) จากการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ที่เหมาะสมและปานกลาง (S1/S2) เฉลี่ย 1,168 บาท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จะได้รับผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เพียง 173 บาท/ไร่



หากพิจารณาเส้นทางค้าทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อปรับเปลี่ยนนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3/N) พบว่า มีสินค้าหลายชนิดที่ให้ผลตอบแทนดี อาทิ ข้าวโพดหวาน กล้วยหอมคาเวนดิช หรือกล้วยหอมเขียว และแดงโม โดย ข้าวโพดหวาน มีต้นทุนการผลิต 7,099 บาท/ไร่ นิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม (ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 3 เดือน) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,557 กก./ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทน 10,228 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 3,128 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 4 บาท/กก. ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 98.5 ส่งขายพ่อค้าคนกลางเพื่อรวบรวมส่งโรงงานใน จ.กาญจนบุรี (บริษัท ริเวอร์ แควคินเดอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด) เพื่อนำไปแปรรูปเป็นข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 1.5 จำนวนผู้บริโภครายในจังหวัด



สำหรับสินค้าทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูง คือ กล้วยหอมคาเวนดิช หรือกล้วยหอมเขียว มีต้นทุนการผลิต 16,936 บาท/ไร่ นิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนธันวาคม (เริ่มให้ผลผลิตในเดือนที่ 8 และเก็บเกี่ยวได้จนถึง 3-4 ปี) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,819 กก./ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทน 22,552 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 5,616 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 8 บาท/กก. ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 98.2 ส่งขายพ่อค้าคนกลางซึ่งมารับซื้อหน้าสวน จากนั้นพ่อค้าคนกลางจะส่งขายผลผลิตให้กับผู้รวบรวมรายใหญ่ในต่างจังหวัด เพื่อส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้า อาทิ บิ๊กซี โลตัส และ 7-Eleven และผลผลิตบางส่วนส่งออกไปยังประเทศจีน ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 1.8 จำนวนผู้บริโภครายในจังหวัด



Pages 1 874 142 hitotv.com

พิมพ์หน้าสุดเมื่อ November 6, 2020, 7:08 am



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ acnews.net

หัวข้อข่าว : แนะนำปลูกพืชกำไรงาม "ข้าวโพดหวาน กล้วยหอม แดงโม" ทดแทนนาข้าว...

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ :- หน้า :-



นอกจากนี้ ยังมีสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจ คือ แดงโม มีต้นทุนการผลิต 9,753 บาท/ไร่ ทยอยปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,633 กก./ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทน 15,804 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 6,051 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 6 บาท/กก. ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 98 ส่งขายพ่อค้าคนกลางเพื่อรวบรวมส่งตลาดไทย และตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งตลาดจะรับซื้อตามขนาดและคุณภาพของผลผลิต ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 2 จำหน่ายผู้บริโภคภายในจังหวัด นอกจากนี้ แดงโมมีความต้องการใช้น้ำในการเพาะปลูกเพียง 655 ลบ.ม./ไร่ ในขณะที่ข้าวมีความต้องการใช้น้ำ 1,351 ลบ.ม./ไร่ ดังนั้น แดงโมจึงเป็นพืชทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในพื้นที่ที่ใช้น้ำน้อยและใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นเพียง 2-3 เดือน



ทั้งนี้ การเลือกพืชทางเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนการทำนาข้าวนั้น นอกจากปัจจัยด้านผลตอบแทนแล้ว เกษตรกรควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ ลักษณะดินของพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิดความต้องการของตลาด หรือมีตลาดรองรับที่แน่นอน ปัจจัยด้านเงินทุน เป็นต้น รวมถึงเกษตรกรควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในด้านการผลิตและการแปรรูป เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตสินค้าทางเลือกของจังหวัดนครสวรรค์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สศท.12 โทร. 0 5680 3525 หรืออีเมล zone12@oae.go.th

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15580

หน้า: 11(กลาง)

Col.Inch: 9.05

Ad Value: 9,955

PRValue (x3): 29,865

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสั้นต่างประเทศ: ญีปุ่นฆ่าทิ้งไก่3.3แสนตัวสกัดหวัดนก



● ญีปุ่นฆ่าทิ้งไก่3.3แสนตัวสกัดหวัดนก

โตเกียว - เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและเจ้าหน้าที่จังหวัดคาทากะทางตะวันตกของญีปุ่น ประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนว่า จะฆ่าไก่ทิ้งถึง 330,000 ตัว ในฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งในเมืองมิโตโยะ หลังผลตรวจเบื้องต้นที่ออกมาในวันเดียวกัน พบไก่ในฟาร์มเลี้ยงดังกล่าวติดเชื้อหวัดนก ซึ่งนับเป็นการพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในญีปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี โดยทางภาครัฐจะดำเนินการตรวจพันธุกรรมต่อไปว่าเชื้อที่พบในไก่ติดเชื้อเป็นสายพันธุ์เอช 5 ที่ก่อโรครุนแรงหรือไม่ หรือจะเป็นสายพันธุ์อื่นที่มีความรุนแรงน้อยกว่า ด้านสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ฟาร์มไก่อดังกล่าวได้แจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับทราบเหตุต้องสงสัยว่ามีผลกระทบของ

ไข้หวัดนกในวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยมีไก่อราว 3,800 ตัวล้มตายอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 วันก่อนหน้านั้น (รอยเตอร์)

ไฟเขียวงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ประกันรายได้ยางระยะ 2 อีก 6 เดือน



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 3 พ.ย. เห็นชอบจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพาราของไทย เพราะประเทศผู้ซื้อหยุดนำเข้า ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ชาวสวนยางดำรงชีวิตยากลำบาก รวมทั้งไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เห็นควรช่วยเหลือ โดยการใช้งบประมาณทางอ้อม ซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สม่ำเสมอ มีเป้าหมายประกันรายได้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ไร่ พื้นที่สวนยางกรีดยังได้ 18,286,186.03 ไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

โดยราคายางที่ประกันรายได้ กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60.00 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม ส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง 20 กก./ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย 40 กก./ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่

โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% และคนกรีดยาง 40% งบประมาณรวม 10,042,820,489.28 บาท

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการว่า จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบรายละเอียดของโครงการ จากนั้นส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการตรวจสอบรับรองสิทธิ และได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 1 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อมา กยท.จังหวัด/สาขา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ มีคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระดับตำบล ตรวจสอบและรับรองสิทธิให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง มีคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง เพื่อกำหนดราคาชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ส่วนการจ่ายเงินจ่ายผ่านบัญชี ธ.ก.ส.

“การโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละรอบเดือนจะเริ่มจ่ายเดือนถัดไป คือ เดือนตุลาคม 2563 จะเริ่มจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงรอบเดือนมีนาคม 2564 จ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19” นายณกรณ์ กล่าว ■

อนุมัติประกันรายได้ปลูกข้าวปี 63/64 ย้ำเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเข้าร่วม



น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 พร้อม 3 มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต รายละเอียดดังนี้

การประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ความชื้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ได้แก่ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน 3. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน และ 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ในส่วนของการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ เกษตรกรไม่ต้องทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส.

น.ส.รัชดา กล่าวถึงมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 วงเงิน 19,826 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563-31 ธันวาคม 2564 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2564 และ 3. โครงการ

